



ช่างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิด

จวนเจียนจะผ่านเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่แล้ว แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของรัฐมนตรีฯ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ยังมิได้มีการแต่งตั้งอธิบดี 3 กรมใหญ่ อันได้แก่ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่อย่างใด ทั้งนี้ข่าวว่าเพราะพวกมีบารมีทั้งในกระทรวงและนอกกระทรวงยังคงกลังกันไม่ได้

แต่ทว่าเจ้ากระทรวงทรัพยากรฯ คงรีบเร่งสร้างผลงานให้ปรากฏ โดยนำกำลังเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับร้อยๆ นาย พร้อมอุปกรณ์เรือถยนต์ต่างๆ ลงพื้นที่ไปรื้อบ้านพักตากอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้รื้อถอน พร้อมยืนยันว่าจะรีบเร่งดำเนินการรื้อถอนทั้งบ้านพักและรีสอร์ทที่ปลูกบุกรุกเขตอุทยานฯ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง นับเป็นเรื่องน่าชื่นชมของบรรดานักอนุรักษ์ที่ได้เห็นผู้บริหารดำเนินการอย่างจริงจังเช่นนี้

แต่ก็อย่างว่าแหละ เพราะปัจจุบันยังมีการหากินกับทรัพยากรของชาติอีกมากมาย ดังนั้นศูนย์ประสานงานการ

ปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สปป.4 กอ.รมน.) จึงมีหนังสือด่วนมากมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งกรมป่าไม้ ให้ทำการตรวจสอบพฤติกรรมการชำระภาษีและเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ปล่อยให้นายทุนบุกรุกป่าในเขตจ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก

โดยระบุว่า มีนายทุนไปกว้านซื้อที่จากชาวบ้านเพื่อทำรีสอร์ท โดยพื้นที่บางส่วนกันไว้ปลูกยางพารา มีการเตรียมแปลงทำการแผ้วถางป่าฉบับพันๆ ไร่ ทั้งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่และข้าราชการฝ่ายการเมือง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงขนาดปรากฏว่าผู้บุกรุกป่าได้นำเครื่องจักรหนักเข้าไปปรับพื้นที่ที่เป็นเขาสูงชัน พร้อมมีหลักหมุดของกรมที่ดินเพื่อเตรียมการออกโฉนดในเวลาอันใกล้ ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน

ดังนั้น คงเป็นหน้าที่โดยตรงของนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นผู้กระชากหน้ากากทั้งนายทุนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ซื่อเหล่านี้ ถึงแม้ขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะยังไม่มีอธิบดี แต่เชื่อว่ามือเท้าของท่านในปัจจุบันจะสามารถแก้ภาพลักษณ์ให้ท่านได้ เพราะเรื่องง่ายๆ เข้าตำรา ช่างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดเช่นนี้ หากความหาคนผิดไม่ได้ รับรองตำแหน่งรัฐมนตรีท่านสะเทือนแน่นอน